

## สัปดาห์ที่ 3 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

### พี่น้องทั้งหลายจงชื่นชม เกษมเปรมปรีดิ์เถิด

### จงชื่นชมยินดี พระเป็นเจ้าของอยู่ใกล้เราแล้ว จงชื่นชมยินดีพระเป็นเจ้าของอยู่ใกล้เรา"

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้าทุกท่าน เราเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พ่อเริ่มด้วยบทเพลงที่เราได้ร้องกันประจำ **"จงชื่นชมยินดี"** พร้อมกับชุดของพ่อที่เป็นสิกกุหลาบ และเทียนเล่มที่ 3 บรรยากาศของพิธีกรรมวันนี้ เปลี่ยนมาเป็นบรรยากาศของความยินดี เพราะผู้ที่เรารอคอยการเสด็จมาอยู่ใกล้แล้ว ประกาศยังบอกด้วยว่า พระเจ้าทรงเลิกพิพากษา ทรงขับไล่ศัตรูออกไปและพระเจ้าคือกษัตริย์ ผู้ทรง **"ประทับอยู่ท่ามกลางเรา"**



ต่อหน้าความจริงที่หนักหน่วงของชีวิต แต่ละหมู่คณะพึงสำรวจดูว่า คริสตชนจะต้องเผชิญกับปัญหาอะไรบ้าง? ปัญหาเหล่านั้นมีขอบข่ายและระดับของความหนักหน่วงเพียงใด และความเชื่อของคริสตชนและของหมู่คณะถูกทำลายอย่างไร? ท่าทีของความยินดีเป็นท่าทีของผู้ที่รู้จักมองเหตุการณ์ทั้งหลายในบริบทที่กว้างกว่าของชีวิต ซึ่งความเชื่อบอกให้ทราบว่ ในที่สุด **ความดีจะเอาชนะความชั่ว**

ในชีวิตของคนเรา เราตระหนักดีว่า เราเองไม่ค่อยจะมีความสามารถในการเป็นผู้ให้ความยินดีแก่ชีวิตและแก่ผู้อื่นมากนัก และเมื่อมีความยินดีบ้าง ก็ไม่สามารถรักษามันไว้ได้ยาวนาน แต่ความจริงมีอยู่ว่า เราต่างกระหายที่จะได้ความยินดี บ่อยครั้งเราหลอกตัวเองว่า เราพบความยินดีในความบันเทิง ในร้านค้าที่เราสามารถซื้อหาสิ่งของได้ตามต้องการ ในความก้าวหน้าของหน้าที่การงาน ในความสำเร็จ แต่หลังจากผ่านไปได้ไม่นาน เราก็เหนื่อยล้าและเบื่อหน่ายกับสิ่งเหล่านี้ และดูเหมือนว่ามันจะยิ่งทำให้เรากระหายหามันมากขึ้น ต่อหน้าสิ่งทำลายเหล่านี้ ความเชื่อบอกกับเราว่า **ความยินดีที่แท้จริงเกิดขึ้นจากความรัก**

ความจริงของพระคริสตเจ้าที่เราทดลองในพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ เผยให้เราทราบว่า ความยินดีของเรา คือ บุคคล พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อให้ความยินดีแก่ใจเรา มาสอนให้เราเห็นว่า แม้กระทั่งความทุกข์ที่เกิดขึ้น เมื่อยอมรับและดำเนินชีวิตไปเพราะความรักและเพื่อความรัก ก็ทำให้เกิดความยินดีได้ และบนทางเขน ทรงสอนด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์เองว่า ความทุกข์คงเป็นความทุกข์เสมอ แต่ความรักต่อบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพระบิดาของพระองค์ ศิษย์และมนุษยชาติ ล้วนทำให้ทรงยอมรับความทุกข์นั้นและกลายเป็นบูชาซึ่งนำความรอดมาให้กับมนุษย์ทุกคน



ดังนั้น บนเส้นทางของความยินดีนี้ ที่ปลายทางจึงมีพระเยซูเจ้ารออยู่ ผู้ทรงเป็นทั้งแรงบันดาลใจ พลังและแรงดึงดูดให้เราเดินไปท่ามกลางความทุกข์ยากของชีวิต ในชีวิตของการรอคอยพระคริสตเจ้า เมื่อทราบว่าพระองค์อยู่ใกล้แล้วนั้น อุปสรรคและความไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตและในสังคมรอบข้าง จะต้องไม่กลับเป็นที่มาของความท้อแท้หมกมุ่นใจ ถึงแม้ว่าในชีวิต สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือต้องการ แต่ความเชื่อในการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าน่าจะเป็นที่มาของกำลังใจและพลังของการปลดปล่อย เพื่อเราจะสามารถต่อสู้เพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งหลาย ขอพระพรพรทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเทอญ

คุณพ่อสมศักดิ์ ตู้ตำราญ